



Riêng ở Mỹ, buôn bán súng đạn cũng được coi là tiếp tay với những kẻ khủng bố, là mối nguy hiểm cho sinh mạng của người dân lành thiện, nên đã từng xảy ra khủng hoảng ở Mỹ. Có thể trong tháng 11 năm 2012 ở Newtown, Connecticut, một kẻ đã mang súng vào trường học để giết 20 học sinh tiểu học và 4 người lớn trong đó có một cô giáo hung thủ và chính hung thủ cũng bị sát, sau khi giết hàng chục nạn nhân mà đa số là trẻ em từ 6 đến 10 tuổi. Tuy nhiên khủng hoảng khi tiếp tay với súng đạn này vẫn còn làm kinh hoàng cho người dân Mỹ cho đến nay và khiến cho các nhà lập pháp Mỹ đang bàn cãi về việc có nên cấm – hay hạn chế việc buôn bán súng đạn hay không. Bên cạnh việc buôn bán vũ khí tâm thì còn buôn bán súng đạn để làm giết người, bắt cóc người khác, tai nạn cho người dân vô tội, nạn nhân của các vụ buôn bán nhau bán trái vì quá nhu cầu người có súng hay có thể mua súng đạn để dùng để khủng hoảng ở Mỹ. Trong ánh sáng đức răn Thứ Năm cấm giết người, việc buôn bán súng đạn là đi ngược lại với phẩm giá đức răn này và người Công Giáo phải xa lánh để không vi phạm Điều Răn Thứ Năm cấm giết người.

Nói rõ hơn, vì mối nguy hiểm của việc súng đạn có thể rơi vào tay những kẻ bành bạnh tâm thần, hay là mối nguy hiểm khủng bố, nên việc buôn bán súng đạn là một mối nguy hiểm mà người tín hữu Chúa Kitô phải tránh xa, để không vì tiền mà tiếp tay cho những kẻ bắt đầu làm người khác. Đây là mối hiểm nguy rất to lớn cho sự an toàn sinh mạng của người dân sống trên đất nước này do quá trình này!

2-Có được phép cấm bán không ?

Chắc chắn là không, vì cấm bán, để lại một hình thức nào, cũng là đi ngược lại với đức răn Thứ Hai cấm làm việc bất công. Không phải vào nhà người ta ăn trộm tiền hay để một mình là phạm tội nhưng đi răn Thứ Hai. Người công lý, công nhân lý và tất cả những gì thu được từ công việc của người khác, hay đi đến nơi công việc để mong kiếm tiền mà không phải lao động cần xứng thì cũng là tội phạm đi răn thứ hai cách chắc chắn. Lợi ích, không thể lý do mục đích giúp xây nhà thờ, tu viện, nhà Dòng, nuôi trẻ mồ côi, xây trường học,... để biến mình cho việc công việc vì mục đích tốt không thể biến mình cho phạm tội xấu được. (le but ne justifie pas le moyen= the purpose cannot justify the means) Tóm lại, cấm bán là một đi ngược lại với phẩm giá công bằng mà người tín hữu phải tránh vì công việc sẽ dẫn đến gian manh, trộm cắp, mãi dâm, phạm tội, và phá vỡ hạnh phúc gia đình...

3-có được phép buôn bán hay trao đổi các loại của sa, thuốc phiện hay không?

Dùng của sa, ma túy (drugs) nói chung, là một tội nghiêm vì mối nguy hiểm cho sức khỏe con người. Do đó, trao đổi và buôn bán các loại của sa ma túy là một tội phạm xứng đáng tránh vì mối nguy hiểm tai hại của các loại để cho sức khỏe của người khác mà mình phải tôn trọng theo giáo lý hiện hành của Giáo Hội. (x SGLGHCG số 2291).

II- Việc tham gia các Nghi lễ của các giáo phái ngoài Công giáo:

Liên quan đến vấn đề này, xin được nói thêm một điều nữa là chúng ta có Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương ( Eastern Orthodox Churches) là có các bí tích rửa tội (Baptism) Thêm Sức (Confirmation) Hòa Giải ( Reconciliation) , Sức Dịu bệnh nhân ( Anointing of the Sick) , Truyền Chức thánh ( Holy Orders) và Hôn phối ( Matrimony), vì các Giáo Hội này đều có nguồn gốc Tông Đồ ( Apostolic succession) mà thôi. Ngoài ra, tất cả các Giáo Phái Tin Lành, như, Baptist, Episcopal, Evangelical, Methodist. Presbyterian, Lutheran, Memonite, Church of Christ ,v.v và Anh giáo ( Anglican Comm)...đều không có nguồn gốc Tông Đồ, nên không có các bí tích rửa tội nói trên; trừ Rửa tội ( Baptism) mà đa số đều có và được Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận, nếu họ cũng làm phép rửa tội với nước và Công thức Chúa Ba Ngôi.( Trinitarian Formula) Nhóm nào không làm với Công thức này – như nhóm Bahai Hullah, và Marmonite...- thì Rửa tội của họ không thành sự ( Invalid), Do đó, nếu tín đồ của họ muốn gia nhập Công Giáo, thì họ phải được rửa tội lại.



m c hi p thông v i Ngài đi u khi n,," ( LG s 8)

Tuy nhiên, dù có giao thi p trong tình huynh đ v i các anh em ngoài Công Giáo, chúng ta ph i gi v ng đ c tin Công Giáo, vâng ph c và thi hành nh ng gì Giáo H i là M d y d chúng ta trong các lãnh v c giáo lý, tín lý, luân lý, ph ng v và bí tích.

**Chúng ta cũng c u xin cho s mau hi p nh t (unity) và hi p thông ( comm) c a t c các giáo h i hay công đoàn đ c tin đang còn bên ngoài Giáo H i Công Giáo đ "h đ c nên m t nh chúng ta là m t". ( Ga 17: 22) nh Chúa Giêsu đã tha thi t c u xin cùng Chúa Cha tr c gi Ng i th n n th p giá đ c u chu c cho nhân loại kh i ch t vì i. c mong nh ng gi i đáp trên th a m n các câu h i đ t ra.**

Lm. Phanxicô .Xaviê Ngô Tôn Hu n. 6

Houston, Texas, USA.

-----